

สวัสดิการรักษายาบาลในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งของสมาชิกวุฒิสภา

พระราชกฤษฎีกาเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๕ มาตรา ๑๕ กำหนดให้สมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีสวัสดิการได้รับเงินสวัสดิการรักษายาบาลในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งตามจำนวนที่จ่ายจริงไม่เกินอัตราที่กำหนดไว้ในบัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกานี้\*

**ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการรักษายาบาลในระหว่างที่ดำรงตำแหน่ง ได้แก่**

๑. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาผู้ซึ่งไม่มีสิทธิได้รับค่ารักษายาบาลตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษายาบาลหรือไม่ได้รับการช่วยเหลือค่ารักษายาบาลจากหน่วยงานอื่นไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน

๒. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาผู้ซึ่งมีสิทธิได้รับค่ารักษายาบาลตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษายาบาลหรือได้รับการช่วยเหลือค่ารักษายาบาลจากหน่วยงานอื่นไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน และได้นำหลักฐานการสละสิทธิรับเงินดังกล่าวในระหว่างดำรงตำแหน่งมาแสดงต่อสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรหรือสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

\* ที่มา : พระราชกฤษฎีกาเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๕

หลักฐานการขอเบิกเงิน การจ่ายเงิน หลักฐานการจ่ายเงิน รวมทั้งกรณีหลักฐานการขอเบิกสูญหาย ให้ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ ว่าด้วยการนั้นโดยอนุโลม และให้นำใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลมาเบิกได้ภายใน ๑ ปี นับจากวันที่ออกใบเสร็จรับเงิน

๓. ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งมีสิทธิได้รับการประกันสุขภาพกลุ่มในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับการประกันสุขภาพของสมาชิกวุฒิสภา และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม อยู่ก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ ยังคงได้รับการประกันสุขภาพกลุ่มต่อไป จนกว่าสัญญาประกันสุขภาพกลุ่มจะสิ้นสุดระยะเวลาลงตามกรรมธรรม์

ในกรณีที่สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาสิ้นสุดลงก่อนครบกำหนดระยะเวลาของสัญญาประกันสุขภาพกลุ่ม ให้สิทธิที่จะได้รับการประกันสุขภาพกลุ่มของสมาชิกดังกล่าวสิ้นสุดลง

## สิทธิประโยชน์ของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ

บัญชีอัตราสิทธิประโยชน์สวัสดิการรักษายาบาลของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา

หน่วย : บาท

รายละเอียดค่ารักษายาบาล	จำนวนเงิน ไม่เกิน	หมายเหตุ
<b>๑. การรักษายาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการและเอกชน</b> <b>๑.๑ กรณีการรักษายาบาลผู้ป่วยใน</b> ๑.๑.๑ ค่าห้องและค่าอาหาร/วัน (ไม่เกิน ๓๑ วัน/ครั้ง) ค่าห้อง ไอ.ซี.ยู./ซี.ซี.ยู./วัน (สูงสุด ๗ วัน/ครั้ง) ๑.๑.๒ ค่ารักษายาบาลทั่วไป/ครั้ง ค่ารถพยาบาล ๑.๑.๓ ค่าแพทย์ผ่าตัด/ครั้ง  ๑.๑.๔ ค่าแพทย์เยี่ยมไข้/วัน(ไม่เกิน ๓๑ วัน/ครั้ง) ๑.๑.๕ ค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค/ครั้ง ๑.๑.๖ การคลอดบุตร (๑) คลอดธรรมชาติ (๒) คลอดโดยการผ่าตัด ๑.๑.๗ การรักษาทันตกรรม/ปี  <b>๑.๒ กรณีการรักษายาบาลผู้ป่วยนอก</b> ค่ารักษายาบาลทั่วไป/ปี อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน/ครั้ง	๔,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐  ๑,๐๐๐ ๔,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐	- รวมค่าบริการการรักษายาบาล - ไม่รวมค่าผ่าตัด  - ให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในห้องผ่าตัด เช่น ค่าแพทย์ผ่าตัด ค่าวัสดุอุปกรณ์แพทย์ ค่าใช้อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ในห้องผ่าตัด ค่าเครื่องมือศัลยกรรม ค่าผ่าตัดด้วยกล้อง เป็นต้น  - รวมถึงการรักษาภายใน ๑๕ วัน โดยไม่รวมกับค่าใช้จ่ายทั่วไป
<b>๒. การตรวจสุขภาพประจำปี</b>	๗,๐๐๐	